

สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย/จังหวัด

วันที่ประชุม	มาตรการ
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓	<p>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๑. ให้มีการบูรณาการจัดระบบการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและภาคประชาชน ที่ต่างมีเจตนาและความตั้งใจที่จะสนับสนุนการดำเนินการของรัฐ โดยขอให้ศูนย์ปฏิบัติการแต่ละด้านเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายช่วยหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ <p>๒. ขอให้ติดตามผลกระทบจากการประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘ ของประชาชนทุกกลุ่มและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา บรรเทาผลกระทบและช่วยเหลือเยียวยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ - ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง - ทุกหน่วยงาน/อำเภอทุกอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓	<p>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๑. ให้ คส. ร่วมกับ มท. ประสานให้ผู้บริการเครือข่ายเปิดศูนย์บริการและร้านค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์ตามความเหมาะสมเพื่อบริการประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง - คณะทำงานด้านปฏิบัติการ <p>๒. ให้ทุกกระทรวงเฝ้าระวังการเผยแพร่ข่าวปลอม สำหรับหน่วยงานที่ถูกบิดเบือนข้อมูล ข่าวสารหรือข้อเท็จจริงควรเร่งดำเนินการตรวจสอบยืนยันและประสาน คส. เพื่อแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ - ดำรวจภูธรจังหวัดระยอง - ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง <p>๓. ให้ทุกหน่วยงานเตรียมมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมีการเพิ่มมาตรการหรือยกระดับการใช้ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงาน

วันที่ประชุม	มาตรการ
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓	<p><u>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</u></p> <p>๑. ให้ สธ. แจกจ่ายแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการของ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และมาตรการควบคุมโรคให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง <p>๒. ให้ มท. และจังหวัด ประเมินตัวเลขและสถิติการดำเนินการตามมาตรการ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบริเวณชายแดนพื้นที่ชั้นในและกรุงเทพฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานด้านปฏิบัติการ - สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง <p><u>มาตรการสกัดกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าพื้นที่</u></p> <p>๑. ขอให้จังหวัดขยายการกำหนดเวลาบังคับใช้อำนาจตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรการที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง - คณะทำงานด้านอำนวยการ